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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๓ 

วันเสารท่ี  ๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓   เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
ณ  โรงแรมระยองรีสอรท  จังหวัดระยอง 

 

ผูมาประชุม 
๑. ดร.อาชว  เตาลานนท นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
๒. ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
๓. ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๔. รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๕. รศ.เทื้อน  ทองแกว ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๖. ศ.ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๗. นพ.ววิัฒน  สุรพรสวัสดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๘. นายวิชัย  วัฒนพงศ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๙. นายศรัณย  ภทัรพงศ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๑๐. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย) กรรมการ 
๑๑. อธิการบดี (รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม) กรรมการ 
๑๒. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ (ผศ.กนก จุยคาํวงศ) กรรมการ 
๑๓. รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
๑๔. นายปฏิคม  ทองจริง ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
๑๕. ผศ.ละเมียด  ควรประสงค ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๖. รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๗. ผศ.วารินทร  สุภาภรณ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๘. นายธงชัย  ศรีเบญจโชติ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๙. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย) เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  (ติดภารกิจ /ไปราชการ) 
๑. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  พงศพิชญามาตย ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๒. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
๑. ดร.โชติ  เนืองนันท คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๒. น.ส.ศศิรกร  อิศรางกูร ณ อยธุยา ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
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๓. น.ส.เบญจวรรณ  ลินจงวัชรกุล ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
๔. น.ส.กาญจนา  ตรีรัตน รักษาการหวัหนากองกลาง 
๕. น.ส.มณฑา  วงษเจริญ หัวหนาหนวยงานการเงิน 
๖. นางธินิตา  กณุฑลบุตร นิติกร 
๗. น.ส.พรนภา  นิมิตตระกูล นักวิชาการ 
๘. นายสมชาติ  ทพิจินดา นักวิชาการ 
๙. นายปยะ  บุญมา พนักงานมหาวิทยาลัย 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

วาระท่ี  ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
รําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตใหอธิการบดี คณบดีหรือ
ผูอํานวยการ ไมอยูในหองประชุมเมื่อมีการนําเสนอในวาระที่ ๖.๑ เร่ือง รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และขออนุญาต
ใหการพิจารณาวาระที่ ๖.๑  เปนวาระการประชุมลับ 
 ๑.๒ โครงการตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
  ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  เสนอตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา               
แนวทางการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรและใหรายงานขั้นตอนการดําเนินงานตอผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 
  คณะทํางาน ประกอบดวย 

๑. รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ประธานคณะทํางาน 
๒. อธิการบดี กรรมการ 
๓. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  พงศพิชญามาตย กรรมการ 
๔. นายศรัณย  ภัทรพงศ กรรมการ 
๕. ศ.ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ กรรมการ 
๖. นพ.วิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
โดยมีหนาที่ 
๑.  ศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
๒.  เสนอขั้นตอนการดําเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรในแตละแนวทาง 
๓.  ศึกษาผลกระทบการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

พระปกเกลา – รําไพพรรณี 
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 ๑.๓ งานประชาคมสัมพันธ 
  ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย ขอใหมีงานประชาคมสัมพันธ 
เนื่องจากผลสํารวจความคิดเห็นคณาจารยของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย พบวา 
การสื่อสารระหวางสภามหาวิทยาลัยกับประชาคมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย      
มีนอยมาก  ควรใหมีงานประชาคมสัมพันธ  เพื่อทําหนาที่ในการสื่อสาร สรางความสัมพนัธระหวางสภา
มหาวิทยาลัยกับประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใชชองทางการสื่อสารตาง ๆ เชน 
เอกสาร  เว็บไซต เว็บบอรด การประชุมสัมมนา เปนตน 
 ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี  ๒ เร่ืองท่ีอธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๒.๑ งานพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  แจงกําหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในวันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารใหมสวนอัมพร  กรุงเทพมหานคร  โดยจะรับพระราชทานปริญญาบัตร
รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓               
เปนวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมงานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้  โดยมอบใหเลขานุการ             
สภามหาวิทยาลัยประสานเรื่องการเดินทางและอํานวยความสะดวกการเขารวมงานของกรรมการ               
สภามหาวิทยาลัย 
 ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี  ๓ รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓    
 ผศ .อุรพงศ   คันธวัลย   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓  วันศุกรที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๓
(ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓   โดยไมมีการแกไข 

วาระท่ี  ๔ เร่ืองสืบเนื่อง 
 ๔.๑  โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกลา - รําไพพรรณี 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอเรื่องโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยพระปกเกลา-รําไพพรรณี ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่                  
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๘ มกราคม ๒๕๕๓ เห็นชอบใหตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย พระปกเกลา – รําไพพรรณี  โดยมีผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เปนประธานคณะทํางาน  
โดยนายกสภามหาวิทยาลัย ไดมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๕๒/๐๐๑๑  ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓  เรื่อง               
ขอความอนุเคราะหแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกลา-รําไพพรรณี และมอบ
ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ นพ.วิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ           
นําเรื่องแจงผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี พรอมเรียนเชิญเปนประธานคณะทํางานดังกลาว โดยทาน             
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีไดใหขอคิดเห็น ดังนี้ 

๑. การ เปลี่ ยนแปลงจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏ รํ าไพพรรณี  เปนมหาวิทยา ลัย                  
พระปกเกลา-รําไพพรรณี เปนการปรับภาพลักษณองคกร (Rebranding) ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยตองปรับภาพลักษณของคณาจารยผูสอนดวย 

๒. ตองยอมรับความจริงวาสังคมมองภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนอยางไร เชน  นักศึกษา             
จบแลว มักไดเงินเดือนนอยกวามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ หรือถาไมไดเกียรตินิยม โอกาสหางานทํายิ่งยาก 

๓. การโอนวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรีมาเปนคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย              
ส่ิงแรกที่ตองทําคือ เจรจากับกระทรวงสาธารณสุขกอน และขณะที่ยังไมสามารถโอนได                            
ควรดําเนินการใหวิทยาลัยพยาบาลเปนวิทยาลัยสมทบของมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดมีปริญญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และตองมีขอตกลงกันวาคณบดีคนแรกตองมาจากผูอํานวยการวิทยาลยั
พยาบาล 
 ขอเสนอแนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอวา ในวาระเรื่องสืบเนื่อง
ควรทําเรื่องที่เสนอในการประชุมครั้งที่ผานมา  มารายงานในการประชุมครั้งนี้วาเรื่องตางๆ ได
ดําเนินการแลวอยางไร 
 ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี  ๕ เร่ืองหารือเชิงนโยบาย 
 -  ไมมี - 

วาระท่ี  ๖ เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 ๖.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
รําไพพรรณี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  นพ.วิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์  ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ไดนําเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (เอกสารประกอบ                     
การประชุมแยกเลม)  โดยชี้แจงวาการประเมินครั้งนี้ยังไมครบสมบูรณ เนื่องจากระยะเวลาการประเมิน             
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เปนชวงปลายปงบประมาณ แผนบริหารงานของมหาวิทยาลัยบางแผนไมชัดเจน  โดยการนําเสนอ               
เร่ิมจากคณบดี ผูอํานวยการ และอธิการบดีตามลําดับ  และขออนุญาตใหคณบดี ผูอํานวยการ อธิการบดี  
ไมอยูในที่ประชุมขณะที่รายงานผลงานของตนเอง 
 ขอเสนอแนะ ๑. ควรใหมหาวิทยาลัย ทําแผนดําเนินงาน  (Action Plan)  
  ๒. ใหมีการประเมินอธิการบดีซํ้าในรอบ ๖ เดือน    
  ๓. ปรับโครงสรางเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒โดยมอบหมาย  ดังนี้ 

๑. ให รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก และ นพ.วิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์  นําขอสังเกต
และขอเสนอแนะแจงตออธิการบดี 

๒. ใหอธิการบดีนําขอสังเกตและขอเสนอแนะแจงตอคณบดีและ
ผูอํานวยการ 

 ๖.๒ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  นําเสนอการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๑ ตําแหนง เนื่องดวย 
ดร.สุชาติ  เมืองแกว ไดมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๖๒.๐๑/พิเศษ  ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  เร่ือง       
ขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ตั้งแตวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เปนตนไป 
 สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งที่ ๓/๒๕๕๓ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อทําหนาที่ดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแลวนําเสนอสภาหาวิทยาลัยตอไป 
 คณะกรรมการสรรหาฯ  ไดดําเนินการสรรหาผูที่สมควรดํารงตําแหนงกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนี้ 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดวิธีการดําเนินการ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ 
 ๒. กําหนดวันเสนอรายชื่อ จากคณะ สํานัก ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ 
 ๓. ประกาศรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ 
 ๔. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาคุณสมบัติฯ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

 ๖.๒.๑ รายงานผลการดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 
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  รศ .บัญญัติ   สุขศรี งาม   ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการ                     
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   นําเสนอผลการดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงปรากฏบัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติ จํานวน  ๒  คน คือ 
  ๑.  ศ.ดร.เปยมศักดิ์  เมนะเศวต ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร 
  ๒.  ผศ.สนิท  ชุนดี ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 
 ประเด็นเสนอ เพื่อทราบผลการดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคณุวฒุ ิ
 มติที่ประชุม ๑.  รับทราบ 
  ๒.  เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการนับคะแนนการออกเสียง 
จํานวน ๓ คน ไดแก 
  ๑)  ศ. (พิเศษ) ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี 
  ๒)  นพ.วิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์ 
  ๓)  ดร.โชติ  เนืองนันท 

 ๖.๒.๒  วิธีการดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง 
  ๑.   ผูมีสิทธลิงคะแนนและการลงคะแนน 
  ๑.๑  ผูมีสิทธิลงคะแนนใหเปนไปตามขอบังคับฯ วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑  ไดแก  
  ๑)  ประธานที่ประชุม (นายกสภามหาวิทยาลัย) 
   ๒)  อธิการบดี 
   ๓)  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
   ๔)  ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ๕)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดาํรงตําแหนงบริหาร 
   ๖)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
  ๑.๒ ใหผูมีสิทธิลงคะแนนทําเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนน  โดยให
หยอนบัตรในกลองลงคะแนน 
  ๒.  การนับคะแนนและตัดสิน 
   ๒.๑  ใหบุคคลผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับคัดเลือก 
   ๒.๒ กรณีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานที่ประชุมมีสิทธิตัดสินชี้ขาด 
 ประเด็นเสนอ เพื่อทราบวิธีการดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 ๖.๒.๓  ผลการลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๑.  ผลการลงคะแนน รอบที่หนึ่ง 
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  ผูมีสิทธิลงคะแนน  จํานวนทั้งหมด ๑๐ คน  มีผลเปนดังนี้ 
  หมายเลข ๑  ศ.ดร.เปยมศักดิ์  เมนะเศวต  จํานวน  ๕  คะแนน  
  หมายเลข ๒  ผศ.สนิท  ชุนดี จํานวน  ๕  คะแนน  
  ดังนั้น  ประธานที่ประชุมมีสิทธิตัดสินชี้ขาด  โดยประธานที่ประชุมไดใช
สิทธิตัดสินใหมีการลงคะแนนอีกครั้ง 
  ๒. ผลการลงคะแนน  รอบที่สอง 
  ผูมีสิทธิลงคะแนน  จํานวนทั้งหมด ๑๐ คน  มีผลเปนดังนี้ 
  หมายเลข ๑  ศ.ดร.เปยมศักดิ์  เมนะเศวต  จํานวน  ๕  คะแนน  
  หมายเลข ๒  ผศ.สนิท  ชุนดี จํานวน  ๔  คะแนน  
  ไมประสงคออกเสียง จํานวน  ๑  คะแนน 
  ดังนั้น  ผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  คือ  
ศ.ดร.เปยมศักดิ์  เมนะเศวต  ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบให  ศ.ดร.เปยมศักดิ์  เมนะเศวต  ผูไดรับคัดเลือกเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  (ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร) 

 ๖.๓ การเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอการเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต และโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร  
 ขอเสนอแนะ ๑.  ควรใหมีการศึกษาแนวทางการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
   ๒.  ควรรอผลการทํางานของคณะทํางาน ศึกษาแนวทางการดําเนินงาน
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกลา – รําไพพรรณี  โดยมีผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เปนประธาน
คณะทํางาน  
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี ้
  ๑.  ใหนําเสนอที่ประชุมในครั้งตอไป 
  ๒.  ใหแตงตั้งคณะทํางานศึกษาแนวทางการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
โดยมี รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  เปนประธานคณะทํางาน  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 
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 ๖.๔ การพัฒนาระบบสภามหาวทิยาลัย 
  รศ.เทื้อน  ทองแกว  ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี  ไดช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย  เปาหมายการดําเนนิการ 
บทบาทและหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ กรอบการทํางาน แผนการดําเนินการ ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ 
ไดดําเนินงานระดมความคิดโดยมีการประชุมแลว ๔ คร้ัง  สําหรับในการประชุมสัมมนาวันที่                      
๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓  เปนการระดมความคิดรวมกันของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                   
ซ่ึงสรุปประเด็นดังนี้   

๑. ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
๒. หลักคิดในการทํางาน คือ  What are we now? What do we want to be?                 

How do we want to get there? 
  ๓. ระบบกอนการประชุม  ไดแก  แผนการประชุมระยะยาว  หนังสือเวียนเสนอ
วาระการประชุม  นโยบายสภามหาวิทยาลัย  ระบบการบริหารสภามหาวิทยาลัย 
  ๔. ระบบระหวางประชุม  ไดแก  การนําเสนอในที่ประชุม  เวลาในการประชุม  
เอกสารประกอบการประชุมไมสมบูรณ  ไมแมนกฎหมาย  บทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย                 
มติที่ประชุมไมชัดเจน 
  ๕. ระบบหลังประชุม ไดแก  สรุปมติที่ประชุมแจงสภามหาวิทยาลัยภายหลัง              
การประชุม   นํามติไปสูการปฏิบัติ  การติดตามผลการดําเนินงานตามแผน  ศึกษาดูงาน เพื่อนํามาปรับปรุง 
  ๖. ระบบและกลไกของสภามหาวิทยาลัย 
  ๗. ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนระบบและกลไกสภาฯ 
  ๘. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของสภามหาวิทยาลัย 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ   

 ๖.๕ การแตงตั้งผูรักษาการผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอการแตงตั้งผูรักษาการผูอํานวยการ            
สํานักบริการวิชาการ   
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๒  วันที่               
๘ ตุลาคม ๒๕๕๒  มีมติเห็นชอบใหจัดตั้งสํานักบริการวิชาการ  และมหาวิทยาลัยไดมีประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง การจัดตั้งสํานักบริการวิชาการ (โครงการจัดตั้ง) ลงวันที่                      
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นั้น  เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการ (โครงการจัดตั้ง) ดําเนิน          
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ  ผศ.จิตติมา  สิงหธรรม  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
เปนผูรักษาการผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ   
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 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแตงตั้งผูรักษาการผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ   
 มติที่ประชุม เห็นชอบใหแตงตั้ง  ผศ.จิตติมา สิงหธรรม ดํารงตําแหนง รักษาการ
ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ (โครงการจัดตั้ง)  ตั้งแตวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

 ๖.๖ การแตงตั้งผูรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอการแตงตั้งผูรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่                 
๕ มิถุนายน  ๒๕๕๒  มีมติเห็นชอบใหจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวทิยาลยั
ราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย (โครงการจัดตั้ง) ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นั้น   
เพื่อใหการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย  (โครงการจัดตั้ง) ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ  รศ.ดร.ถาวร  ฉิมเลี้ยง สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เปนผูรักษาการคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแตงตั้งผูรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม เห็นชอบใหแตงตั้ง  รศ.ดร.ถาวร  ฉิมเลี้ยง ดํารงตําแหนง รักษาการคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  (โครงการจัดตั้ง)  ตั้งแตวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

 ๖.๗ พระราชกฤษฎีกา กรณี การเพิ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร  การเพิ่มคณะนิเทศศาสตร  
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ (ราง)  พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญา
ในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  กรณี  การเพิ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร  การเพิ่มคณะนิเทศศาสตร  คณะ
วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ(ราง)  พระราชกฤษฎีกา  วาดวย  ปริญญาใน
สาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  กรณี  การเพิ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร  การเพิ่มคณะนิเทศศาสตร      
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มตทิี่ประชุม เห็นควรใหนําไปพิจารณารวมกับวาระที่ ๖.๘   

 ๖.๘ พระราชกฤษฎีกา  กรณี  การเป ล่ียนชื่ อคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและ                    
อัญมณีศาสตร  เปนคณะวิศวกรรมศาสตร 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญา
ในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง             
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  กรณี  การเปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  
เปนคณะวิศวกรรมศาสตร 
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 ขอเสนอแนะ ๑. เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับมีขอความและระยะเวลา             
การนําเสนอใกลเคียงกัน  เปนการไมบังควรที่จะดําเนินการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
   ๒. ควรนําพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับรวมเปนฉบับเดียวกัน 

๓. นําเสนอคณะกรรมการฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ(ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รํ าไพพรรณี   กรณี   การเปลี่ ยนชื่ อคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร   เปน                        
คณะวิศวกรรมศาสตร 
 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการดังนี้ 
  ๑.  ใหรวมพระราชกฤษฎีกาเปนฉบับเดียว 
  ๒.  ใหคณะกรรมการฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
พิจารณากลั่นกรอง และหากไมมีการแกไขในสาระสําคัญ  มอบใหมหาวิทยาลัยนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 

 ๖.๙ การจายเงินเดือนผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ กรณีคณบดีคณะนิติศาสตร 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอการจายเงินเดือนผูบริหารซึ่งไมเปน
ขาราชการ กรณีคณบดีคณะนิติศาสตร  
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินเดือนผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ กรณี
คณบดีคณะนิติศาสตร 
 มติที่ประชุม เห็นควรใหเล่ือนการนําเสนอไปในการประชุมครั้งตอไป 

 ๖.๑๐ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเบิกเงินคาเชาบาน                    
ของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
รําไพพรรณี วาดวย การเบิกเงินคาเชาบานของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได                  
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... เพื่อเปนการสรางขวัญ กําลังใจ และเปนสวัสดิการแกขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี     
วาดวย การเบิกเงินคาเชาบานของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ... 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ   (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย           
การเบิกเงินคาเชาบานของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
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 ๖.๑๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๒ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
ไดมีมติเห็นชอบและใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อใหมีอาจารยประจําหลักสูตรครบ แลวจึงนําเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อพิจารณารับรองหลักสูตร  
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาแลว  และแจงวาเห็นควรใหแกไข
ช่ือหลักสูตรเปน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยใหตัดคําวา “สาขาวิชาบริหารธุรกิจ”  เนื่องจากชื่อ
สาขาวิชาเหมือนกับชื่อหลักสูตรนี้แลว 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม  
พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ  โดยให คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 
๑๐/๒๕๕๒ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ลงสัตยาบันยอนหลังวาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒)  

 ๖.๑๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย  การจายคาตอบแทน                    
ในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร  พ.ศ. ... 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
รําไพพรรณี วาดวย การจายคาตอบแทนในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร  พ.ศ. ...  
 ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไดพิจารณาแกไขและใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจายคาตอบแทนในการจัดการศกึษาหลกัสตูรนติศิาสตร พ.ศ. ...
ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓        
ไดมีมติใหถอนวาระนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓  
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓  เนื่องจากขาดขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ทั้งนี้   เพื่อใหการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร  เปนไปดวย                   
ความสอดคลองกับการจัดการศึกษาภาคพิเศษโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ตั้งแตภาคเรียนที่                     
๒/๒๕๕๒ เปนตนไป  จึงเสนอใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจายคาตอบแทนในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร พ.ศ. ... 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    
วาดวย การจายคาตอบแทนในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร  พ.ศ. ... 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจาย
คาตอบแทนในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร  พ.ศ. ... 
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วาระท่ี  ๗ เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
 ๗.๑ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี  ที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีลงนามแลว  จํานวน ๑  ฉบับ คือ               
คําสั่งฯ ที่ ๓/๒๕๕๓ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อทราบคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๗.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอกําหนดการประชุม               
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๓/๒๕๕๓ วันศุกรที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.           
ณ หอง ๓๕๔๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ประเด็นเสนอ เพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี  ๘ เร่ืองอ่ืนๆ  
 ๘.๑  คณะทํางานพัฒนาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอใหตั้งคณะทํางานพัฒนา
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เพื่อทําหนาที่สรางความสามัคคี  ความรัก  ความเขาใจ  
สรางคานิยม  และสรางความสมานฉันท  โดยมี  นายวิชัย  วัฒนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานคณะทํางาน สวนคณะทํางานมอบใหประธานพิจารณาตามความเหมาะสม 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเห็นชอบคณะทํางาน 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ  โดยให  นายวิชัย วัฒนพงศ  เปนประธานคณะทํางานพัฒนา
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  พรอมกําหนดแนวทางและกรอบการทํางาน 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น.  

   
(ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย) 

รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผูบันทึกการประชุม  


